



๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ลับ ที่ มท ๐๐๑๘.๑/๓๐๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสำรวจความประสงค์และปัญหาอุปสรรคฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร และได้จัดส่งรายงานการตรวจสอบมาเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) แจ้งว่า จังหวัดมุกดาหารยังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะฯ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้แล้วเสร็จ โดยให้สำรวจความประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่า ประสงค์จะดำเนินการบริหารเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนต่อไปหรือไม่ หากองค์การบริหารส่วนตำบลใดประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ประชาสัมพันธ์เรื่องเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนที่ค้างอยู่ในบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของอำเภอ หากไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนภายในระยะเวลา ๑ ปี ให้อำเภอนำส่งเงินคืนจังหวัดต่อไป

๓. แจ้งเทศบาลตำบลทุกแห่งยืนยันข้อมูลการส่งคืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนที่ได้รับจัดสรร เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และดอกเบี้ยค่าปรับผิดสัญญา) และหากพบว่าเทศบาลตำบลใดยังส่งคืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนไม่ครบถ้วน สั่งการให้เทศบาลตำบลตั้งงบประมาณขอใช้คืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบโดยเร็วต่อไป หากเทศบาลใดละเลยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๔. รวบรวมปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน พิจารณาทบทวนสภาพปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโครงการต่อไปหรือไม่ฯ เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ ให้กรมการปกครองในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เสนอผ่านผู้มีอำนาจ ควบคุมกำกับไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

/๕. จัดทำรายงาน...

๕. จัดทำรายงานฐานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียน และผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ทั้งนี้ ให้อำเภอรายงานแบบสำรวจความประสงค์และปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนมายังจังหวัด ภายในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรม)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร./ โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๒๗๖๑